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รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 222–15/๒๕65 
วันพฤหัสบดี ที่  22  ธันวาคม  ๒๕65  เวลา 09.00 น. 
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

*********************************** 
ผู้มาประชุม 

1 ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย                            ประธาน  
2 ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3 ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4 ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 ศาสตราจารย์อลงกลด  แทนออมทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7 นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8 นายนิพนธ์  ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

10 นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11 นายชยานนท์  กฤตยาเชวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12 นายธำรงค์  เจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13 นายสลิล  โตทับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14 นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15 นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
16 ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  ลักษณะกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช) 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง) 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

 (  (รองอธิการบดี) 
21 รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
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23 อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ) 

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์  โอมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
25 อาจารย์ประทีป  ทิพย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริยา  ฉลาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์  อาจชมภู กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
28 อาจารย์ชูเกียรติ  ชูสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
29 อาจารย์คมสัน  นันทสุนทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
31 นางดรุณี  ลีนิน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
32 นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี -  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม รองอธิการบดี 
  2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
  3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี 
  4 นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  5 นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณณะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  6 นางสาวศิริวรรณ  ทิพรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  7 นายภานุวัฒน์  หนูนคง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  8 นายฟูเกียรติ  อมรทรัพย์ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
  9 นายเฉลิมพล  นกน้อย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
10 นายภควัต  จันทรรัศมี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
11 นายสิทธิพงศ์  ธรรมโชตัง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
12 นายทักษิณ  จีนสุกแสง ช่างเทคนิค 

ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
 1 อาจารย์ลมุล  เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
  4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนีภรณ์  น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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  5 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
  6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
  7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

  8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
  9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
10 อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
11 รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด 

เทคโนโลยี 
12 อาจารย์กิติศักดิ์  วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13 สัตวแพทย์หญิงเมธาสุ  จันทร์รอด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  
 เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม  ประธานได้เปิดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 222 – 15/๒๕๖5  โดยดำเนินการตามระเบียบวาระ            
การประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 

1.1.1  การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ประจำเดือนธันวาคม 2565  
 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 222 – 15/๒๕๖5  โดยให้มีการประชุมสัญจรไปยังวิทยาเขตตรัง 
เพ่ือเยี่ยมชมพ้ืนที่และประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ นั้น ทั้งนี้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลาย
พ้ืนที่ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเดินทาง การประชุมฯ ในครั้งนี้ จึงเปลี่ยนเป็นการประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ 
Zoom Cloud Meetings  แทน  

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.1.2  รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสามคน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ดำรง 
ตำแหน่งรองอธิการบดี 

    เนื่องจากวาระที่ 4.2 ในการประชุมครั้งนี้ มีการรายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จำนวนสามคน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ประธานจึงได้มอบหมายให้เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ ดังต่อไปนี้ 

 ตามที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้
ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี จำนวนสามคน ตามความในมาตรา ๑๕(๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่  19  พฤศจิกายน  ๒๕65 นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้
ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสามคน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ดำรงตำแหน่ง
รองอธิการบดี โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคุณสมบัติ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๔๙  เมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน ๒๕65 และได้ประกาศผลการเลือก ในวันที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕65 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผล
การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสามคน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี 
มีดังต่อไปนี้ 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน  รองอธิการบดี 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ และเชิญเข้าร่วมประชุม  

1.2.  เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้ง 
 1.2.1  รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เดือนธันวาคม 2565  

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ เปิด VTR 
ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนธันวาคม  2565  ทางด้านการศึกษา ด้านการสร้าง
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

  -  ระหว่างวันที่ 3 - 7  ธันวาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพร ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  เข้าร่วมการประชุม International  
Fisheries Symposium-2022 กับมหาวิทยาลัยในความร่วมมือกลุ่มอาเซียน (ASEAN-FEN)  ด้านการประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยนักศึกษาได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการแบบ oral presentation ใน 10th INTERNATIONAL 
FISHERIES SYMPOSIUM AND ASEAN FISHERIES EDUCATION NETWORK ณ  Nha Trang University เมื อง Nha 
Trang  ประเทศเวียดนาม  

  -  เมื่อวันที่ 13  ธันวาคม  2565  ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 73 คน จาก Kuala 
Klawang Cocational College, SultanAbdul Samad Vocational College and Ampangan Vocational College 
ประเทศมาเลเซีย โดยได้หารือแนวทางความร่วมมือทางด้านการศึกษา พร้อมทั้ง เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะบริหารธุรกิจ
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเข้าเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการ โดยทางคณะจากมาเลเซียชื่นชมทางมหาวิทยาลัยฯ ในด้าน
ความพร้อมสำหรับการเรียนการสอน และมีความสนใจในการทำความร่วมมือในด้านที่เกี่ยวข้องในอนาคตต่อไป 

  -  เมื่อวันที่ 15  ธันวาคม  2565  ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Camarines Sur Polytechnic College สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ ประชุมหารือแนวทางด้านการศึกษาและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 คณะ ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งร่วม
หารือแนวทางในการทำความร่วมมือที่จะร่วมทำกันในอนาคต ร่วมจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ ร่วมกัน เช่น หลักสูตร
นานาชาติ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การร่วมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ  ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 
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  -  มหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ 
     1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้ารับรางวัล องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหาร

จัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 8 โดยมีศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล      
ศรีวิชัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง  รองอธิการบดี และนางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์ ผู้อำนวยการ
กองคลัง  เข้ารับโล่รางวัลจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  เพ่ือเป็น
การส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยทางมหาวิทยาลัยเข้ารับ 3 รางวัล 
ได้แก่                

  - รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับดีเลิศ  
  - รางวัลบุคลากร/ทีมงานที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ด้านการจัดซื้อ    

จัดจ้าง          
  - รางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ด้านการจัดซื้อ  

จัดจ้าง  
  2. นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ

วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 9 จัดโดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รายการแข่งขันการตอบคำถามด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

    - รางวัลชนะเลิศ นายภาคภูมิ นิติธรรมมานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เทียบโอน และนางสาวมัสรส   
วรกันต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2  โดยมีอาจารย์มณฑิรา เกียรติถาวรนันท์ เป็นอาจารย์ควบคุมทีม 

    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายศักดิ์สิทธิ์ ช่วยเอียด นักศึกษาชั้นปีที่  3 และนายธนบดี       
ศิลป์ประสม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยมีอาจารย์ศินีนาฎ พูลเกื้อ เป็นอาจารย์ควบคุมทีม 

  3. นางสาวนิสรีน ดะห์ลัน  นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะวิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการเข้าร่วมแข่งขัน
โครงการนานาชาติ  “YOUNG RISING STARS OF SCIENCE AWARD 2022 (YRSS 2022)” โดยนำเสนอในหัวข้อ 
Aquatic Animal Health from the Seagrass Meadows, Libong Island  ซึ่งนักศึกษาได้ศึกษาสุขภาวะของสัตว์น้ำ
ชนิดต่างๆ ที่อาศัยในแหล่งหญ้าทะเล บริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง ด้วยเทคนิค histopathology 

  4.  นายโชคชัย แจ่มน้อย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทน
รับเหรียญรางวัลพระราชทานเรียนดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  เป็นผู้แทนพระองค์ มอบเหรียญรางวัลเรียนดี แก่นิสิต นักศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดีเด่น ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

 1.2.2  การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 และการปรับโครงสร้างองค์กร 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้
เริ่มดำเนินการในเรื่องของการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566  ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 จนถึง
ปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยฯ ใช้วิธีการรับนักศึกษาต่างจากท่ีผ่านมา โดยดำเนินการเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 
  1. รูปแบบของโควตาพิเศษ  โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบอำนาจให้คณะสามารถที่จะประกาศรับ
นักศึกษาได้  
 2. รับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
 3. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 (TCAS) 
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 ทั้งนี้ ตัวเลขการรับสมัครทั้งหมด ณ ปัจจุบัน มีจำนวนอยู่ที่  14,869 คน  ซึ่งกระบวนการรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพ่ิงรับไป 1 รอบ คือรอบโควตา 
ส่วนการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 (TCAS) เพ่ิงจะเริ่มดำเนินการรับ ซึ่งจะหมดเขตรับสมัครในวันที่ 31 
ธันวาคม 2565  ซึ่ง ณ วันนี้ตัวเลขที่นักศึกษาสมัครมีการรายงานตัวเข้ามาประมาณ 2,000 กว่าคน ซึ่งเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัยฯ อยู่ที่ 4,728 คน ซึ่งตัวเลขทั้งหมดผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม รองอธิการบดี ได้
รายงานให้ผู้บริหารทราบทุกสัปดาห์ว่าแต่ละคณะเป็นอย่างไร ดังนั้น เมื่อมาวิเคราะห์เชิงตัวเลขในรายคณะ ปรากฏ
ว่าตัวเลขการรายงานตัวของนักศึกษาในพ้ืนที่สงขลา จะมีค่อนข้างเยอะ เช่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมแล ะ
เทคโนโลยี ยังไม่ได้มีการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 (TCAS) เลย แต่นักศึกษาเต็มหมดแล้ว และในบางคณะ 
บางหลักสูตร ในพ้ืนที่สงขลา มีจำนวนนักศึกษาเต็มหมดแล้ว  ส่วนในพ้ืนที่ของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช บางคณะก็
มีนักศึกษาเต็มแล้ว อย่างเช่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ จะไม่มีปัญหาเลย แต่ว่าในบางคณะ มีนักศึกษาสมัครเข้ามา
น้อยมาก ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการลงพ้ืนที่ไปยังวิทยาเขตตรังและวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และได้เชิญคณบดี
และหัวหน้าหลักสูตร มาหารือกัน เพ่ือวางแผนว่าจะทำอย่างไรให้จำนวนนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่
ยากมากในสถานการณ์ปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องหาแนวทางที่จะใช้ศักยภาพที่มีให้ได้จำนวนนักศึกษาตาม
เป้าหมาย สำหรับในบางคณะที่พบว่ามีนักศึกษาน้อยมาก เช่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีนักศึกษาอยู่เพียง  3 ราย 
ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการที่จะทำให้นักศึกษาเพ่ิมขี้นร้อยละ 50  ณ ปัจจุบันยังทำได้ยาก แม้ว่ามหาวิทยาลัยฯ และ
คณะ จะมีกลยุทธ์ต่างๆ ก็ตาม 
 ในกรณีที่นักศึกษาไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ ก็จะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของงบประมาณ ซึ่งก็จะไม่มี
งบประมาณที่เป็นงบดำเนินงานเกิดขึ้น โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร จะเป็นคณะหนึ่งที่ประสบปัญหาไม่มีงบ
ดำเนินงาน หากไม่มีนักศึกษา และยังมีอีกบางคณะที่ประสบปัญหาเช่นนี้ด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะต้องมองไปถึง
อนาคตว่าจะทำต้องทำเช่นไรกับในหลายคณะที่ไม่มีนักศึกษา และจำนวนนักศึกษาก็น้อยลงไปเรื่อยๆ  ฉะนั้นสิ่งที่
มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการได้ คือ ถึงเวลาที่จะต้องปรับโครงสร้ าง ซึ่งจากการได้เข้าพบและหารือกับผู้ช่วย
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการหารือเรื่องของการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยฯ 
ว่าจะดำเนินการเช่นไรที่จะปรับโครงสร้างแล้ว สามารถดำเนินการได้กลมกลืนกับหน่วยงานจัดตั้งภายใน และ
หน่วยงานที่จัดตั้งตามกฎกระทรวง ที่มหาวิทยาลัยฯ มีอยู่ในปัจจุบัน มีการหารือว่าจะต้องจัดและปรับชื่ออย่างไร 
โดยต่อไปมหาวิทยาลัยฯ จะต้องมองไปข้างหน้าแล้วว่าบางคณะไปต่อไม่ได้ แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีหน่วยงาน
จัดตั้งตามกฎกระทรวงหลายหน่วยงาน ที่เห็นได้ชัดว่าจำนวนนักศึกษาลดลง ทำให้รายได้ลดลงไปด้วย แม้ว่า
มหาวิทยาลัยฯ จะมีช่องทางสนับสนุน ซึ่งเป็นนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ให้แต่ละพ้ืนที่หารายได้เข้ามา แต่นั่น
ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่นำมาสนับสนุนได้ แต่หลักสำคัญก็ยังมีรายได้จากการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-
degree) ซึ่งผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา ศักยภาพของเรื่องเหล่านี้ยังทำได้น้อยมาก การที่จะเพ่ิมรายได้จาก
ช่องทางอ่ืนๆ หรือมีการทำหลักสูตรกับต่างประเทศ เป็นเรื่องที่ ต้องดำเนินการให้ทันในปีหน้า และเรื่องของ
โครงสร้าง เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการ โดยอาจจะต้องลดขนาดองค์กร (Downsizing) ลงมา เนื่องจากองค์กรไม่ได้
เติบโตไปอย่างที่คิด ในส่วนของงบดำเนินงาน งบประมาณแผ่นดิน ก็จะหมดลงไปเรื่อยๆ  ซึ่งจากการหารือกับผู้ช่วย
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทางกระทรวงฯ ก็ยินดีและเห็นด้วยกับแนวคิดของ
มหาวิทยาลัยฯ ในการที่จะปรับโครงสร้าง เรื่องนี้ จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยฯ จะต้องดำเนินการปรับ
โครงสร้าง โดยผนวกกับโครงสร้างเดิมที่สามารถดำเนินการได้ โดยหลักการก็คือ ต้องไม่เพ่ิมจำนวนโครงสร้างตาม
กฎกระทรวงเดิม ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มีหน่วยงานการจัดการศึกษาอยู่ 9 หน่วยงาน แต่การจะเปลี่ยนชื่อ หรือ
ปรับเปลี่ยนเช่นใดนั้น ต้องนำหน่วยงานจัดตั้งภายในมาผสมผสานกับหน่วยงานจัดตั้งตามกฎกระทรวงเดิม  โดยเรื่อง
เหล่านี้เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยฯ จะต้องเร่งขับเคลื่อน เป็นแผนที่ต้องดำเนินการต่อไป ซึ่งคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลา
ไม่เกิน 1 ปี ในเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กร 
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 โดยเรื่องของการปรับโครงสร้างองค์กร เป็นเรื่องที่จะต้องขับเคลื่อนให้เกิดขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะ
นำเสนอเรื่องนี้ เป็นวาระเชิงนโยบาย เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาและขอข้อเสนอแนะจาก
สภามหาวิทยาลัยฯ ในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าการลดขนาดองค์กร (Downsizing) 
ในที่นี้ เพ่ือให้เกิดความแข็งแกร่งขึ้น และจะทำให้มหาวิทยาลัยฯ ขับเคลื่ อนไปได้ซักระยะหนึ่ง ควบคู่ไปกับการ
ปรับตัวในเรื่องการสอดรับตามนโยบายที่เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย 
(Retreat) เมื่อเดือนสิงหาคม 2565  ซึ่งคาดว่าน่าจะทำให้มหาวิทยาลัยฯ และคณะต่างๆ สามารถที่จะเดินหน้าไปได้  
โดยในเรื่องของการปรับโครงสร้าง นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้ว คาดว่าใช้เวลาประมาณ  
2 เดือน จะดำเนินการเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จ และเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป โดยเรื่องนี้
อาจจะดำเนินการได้เร็วกว่าเรื่องของการปรับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล น่าจะแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ปี 

 นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้ง  
 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าเรื่องจำนวนนักศึกษาลดลง เป็นเรื่องที่
เกือบทุกมหาวิทยาลัยประสบปัญหา ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะต้องทำทุกวิถีทางในการแก้ไข โดยตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่
ดำเนินการได้สำเร็จ คือ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งจากการที่ตนได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรส่งเสริมคุณภาพ
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา และผู้บริหารระดับสูง” จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม จึงได้มีโอกาสได้ไปดูงานภายในประเทศ โดยได้ไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เห็นว่า
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรังสิต มีความน่าสนใจในเรื่องวิธีการของการไปแนะแนว โดยเป็นการแนะแนว
แบบออนไลน์ แต่สามารถที่จะเพ่ิมจำนวนนักศึกษาได้ ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ น่าจะศึกษารายละเอียดดูว่า มหาวิทยาลัย
รังสิต ใช้วิธีการใด อย่างไรก็ดีเรื่องของการปรับโครงสร้างองค์กร เป็นเรื่องที่จะต้องเร่งดำเนินการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น แต่มหาวิทยาลัยฯ น่าจะใช้คำว่า  Consolidate มากกว่า เพราะว่าการลดขนาดองค์กร (Downsizing) 
เหมือนกับทำให้เล็กลง  แต่หากเป็นการ Consolidate จะเป็นการรวบรวม ทำให้มั่นคงมากขึ้น เป็นการปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโดยใช้บุคลากรที่มีอยู่ทั้งหมดเช่นเดิมมาช่วยกันดำเนินการสร้างความแข็งแกร่ง ให้
มหาวิทยาลัยฯ เดินหน้าต่อไปได้ โดยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของจำนวนนักศึกษาอยู่ แต่อาจจะไปทำอย่างอ่ืนทางด้าน
วิชาการ หรือเรื่องอ่ืนที่มีผลลัพธ์คือสามารถเพ่ิมรายได้เข้ามา โดยเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่จะต้องมาหารือกันต่อไป 
โดยมหาวิทยาลัยฯ จะต้องไปจัดทำแผนในการดำเนินการ และมาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณากันต่อไป 
เพ่ือสภามหาวิทยาลัยฯ จะได้ตั้งคณะทำงานในเรื่องนี้ ซึ่งควรจะประกอบไปด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
บุคคลภายนอกที่เป็นผู้มีประสบการณ์  

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. คณะที่มีนักศึกษาลดลง เช่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ประมง เมื่อมาพิจารณาแล้ว ด้วยชื่อ ด้วยภารกิจต่างๆ จะเห็นว่ามีความสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไปข้างหน้า 
ฉะนั้น ปัญหาเรื่องจำนวนนักศึกษา เป็นการมองจากภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการสำรวจ
ปัจจัยภายนอกที่แท้จริงด้วยว่า สาเหตุที่นักศึกษาลดลงคืออะไร 
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 2. หากมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลในเรื่องของการปรับโครงสร้างองค์กร 
คณะทำงานไม่ควรมีเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ควรจะหาบุคคลภายนอกที่มี ความเชี่ยวชาญ มีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องการศึกษา และเป็นนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มาเป็นคณะทำงาน จะได้ประโยชน์มาก เพราะ
หากเป็นการพิจารณากันเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ จะเป็นมุมมองที่แคบมาก และไม่ควรให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ เข้าไปเป็นคณะทำงานด้วย เพราะเรื่องดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยฯ อยู่แล้ว 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ มอบมหาวิทยาลัยฯ จัดทำเป็นวาระ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

๑.3 เรื่องท่ีเลขานุการแจง้ 
   - ไม่มี - 

๑.๔   เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง 
 นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง   

  นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้กล่าวว่า ตนได้รับเชิญให้เป็น
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยได้เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ซ่ึงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ยินดีที่จะ
มาร่วมกันพัฒนาภาคใต้ โดยเฉพาะการพัฒนาที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งทาง สจล. ได้ไปเยี่ยมมาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งในอนาคต
คาดว่าจะได้มีความร่วมมือกันต่อไป 
   นายชุมพล  เที่ยงธรรม ยังกล่าวอีกว่า เมื่อวันที่ 4-7 ธันวาคม 2565  ตนได้เดินทางไปจังหวัด
กระบี่ และเห็นว่าจังหวัดกระบี่มีอาณาเขตที่อยู่ในภาคใต้ ก็น่าจะเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยฯ ได้ และจังหวัดกระบี่   
มีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางของท่าเรือน้ำลึก หากมีความพร้อมที่จะร่วมมือกับซาอุดิอาระเบีย และในเรื่องของ
การลงทุนร่วมกันกับเยอรมนี ในการสร้างท่าเรือน้ำลึก ที่สามารถขนส่งสินค้าไปซาอุดิอาระเบียได้ ก็จะเป็นการเปิด
ตลาดการค้าของไทยในซาอุดิอาระเบียได้ในอนาคต รวมทั้งสินค้าขาเข้าจากประเทศอ่ืนที่จะเข้ามาในประเทศไทยได้
ด้วย ทั้งนี้ ยังกล่าวถึงสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ยก
เป็นตัวอย่างว่าเป็นสถาบันที่มีการสร้างงาน ให้คนได้มีงานทำมากมาย โดยเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรี มีการฝึก
วิชาชีพให้กับโรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกล เพ่ือสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และมีพัฒนาเด็กชายขอบใน
พ้ืนที่ห่างไกล ซึ่งในอนาคตน่าจะให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นตัวแทนในการฝึกอบรมคนที่จะเดินทางไป
ซาอุดิอาระเบีย ซึ่งก็จะได้ทำความร่วมมือกันต่อไป 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 221 – 14/๒๕65       

วันพฤหัสบดี ที่  24  พฤศจิกายน  2565  ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 221 – 14/๒๕65  วันพฤหัสบดี ที่  24  พฤศจิกายน  2565  ณ ห้องประชุม 
ชลาทัศน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผ่านระบบ
การประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings  โดยไม่มีการแก้ไข 
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 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
3.1  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนๆ 
       ติดตามความคืบหน้า จำนวน 2 เรื่อง 
  นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้สอบถามความคืบหน้าการ
ดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)  และความคืบหน้าเรื่องการ
ดำเนินการหาผู้เช่ารายใหม่ กรณีที่ ผู้เช่า ราย บริษัท สงขลาเมอร์เมดโฮเทล ได้กระทำผิดสัญญา มหาวิทยาลัยฯ จึง
บอกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว จึงขอให้มหาวิทยาลัยฯ รายงานการ
ดำเนินการใน 2  ประเด็น ดังกล่าว 
  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดี ได้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบดังนี้ 
  1. ความคืบหน้าเรื่องการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar 
Rooftop)   
  ความคืบหน้าเรื่องของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา มหาวิทยาลัยฯ 
ได้มีการประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการลงพ้ืนที่ทั้ง 3 พ้ืนที่ ที่จะเริ่มขับเคลื่อนในเรื่องนี้ ในเบื้องต้นได้ขอ
งบประมาณ จำนวน 9.5 ล้านบาท ในการดำเนินการในพ้ืนที่สงขลา ซึ่งก็ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว ในส่วนพ้ืนที่อ่ืนที่
ยังไม่ได้ดำเนินการ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการติดต่อกับบริษัทและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อที่จะลงทุนไปในแต่ละ
พ้ืนที่พร้อมๆ กัน 
 ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
2565 ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดี ได้เชิญนายชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธุ์   
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะ ซึ่งเป็นผู้แทนจากบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
เพ่ือประชุมหารือ และลงพ้ืนที่ไสใหญ่ ทุ่งใหญ่ ตรัง และสงขลา ทั้งนี้ ได้หารือในเรื่องการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทางบริษัทจะไปดำเนินการทำแบบ
ทั้งหมดมา ประเด็นที่สำคัญคือประเด็นเรื่องของการจ่ายเงิน เมื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว 
จะต้องจ่ายเงินให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจริงๆ บริษัทเอกชนหลายบริษัทก็อยู่ในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อยู่แล้ว โดยจากการไปดูพ้ืนที่ทั้งหมด 4  พ้ืนที่ บริษัทก็จะทำแผนมาทั้งหมด จากนั้นก็ประสานไปยังการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เรื่องนี้ก็จะดำเนินการได้ โดยในเรื่องของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเรื่องของโซลาร์ ทาง
บริษัท ก็จะเพ่ิมเติมให้ในส่วนดังกล่าว ทั้งนี้ จากการหารือเบื้องต้นคาดว่าจะต้องใช้เงินจำนวน 9 ล้านบาท สำหรับ
ทำนำร่องก่อน ซึ่งหากงบประมาณส่วนนี้ทางบริษัทลงทุนให้ทั้งหมด ก็จะเป็นในส่วนของห้องปฏิบัติการ และ
มหาวิทยาลัยฯ ก็ไม่ต้องไปใช้เงินลงทุนในส่วนนั้น หากบริษัทลงทุนให้ทั้งหมด โดยเรื่องนี้จะดำเนินการให้รวดเร็วทีสุ่ด 
และจะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

  2. ความคืบหน้าเรื่องการดำเนินการหาผู้เช่ารายใหม่ กรณีที่ ผู้เช่า ราย บริษัท สงขลาเมอร์เมดโฮเทล 
จำกัด กระทำผิดสัญญา มหาวิทยาลัยฯ จึงบอกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
  ตามที่ บริษัท สงขลาเมอร์เมดโฮเทล จำกัด ได้กระทำการผิดสัญญาเช่าและไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
มหาวิทยาลัยฯ จึงได้บอกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว จากนั้น มหาวิทยาลัยฯ 
จึงดำเนินการหาผู้เช่ารายใหม่ที่มีความพร้อมในการประกอบกิจการ โดยได้จัดทำร่าง TOR การให้เช่าที่ดินและ
อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 215–8/๒๕65 มีมติเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) การให้เช่าที่ดินและอาคารปฏิบัติการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว และมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ไป 2 ครั้งแล้ว ซึ่ง
ในครั้งที่ 2  ได้ผู้ประกอบการ คือ บริษัท เดอะ คลิฟ การ์เด้นท์ จำกัด โดยมีอัตราค่าเช่า 2.5 แสนบาท/เดือน ซึ่งได้
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ลงนามสัญญากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทางบริษัทก็จะเข้าดำเนินการปรับปรุงต่อไป โดยคาดว่าอาจจะต้องใช้
ระยะเวลาประมาณ 7 เดือน ในการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ ซ่ึงมูลค่าการปรับปรุงทั้งหมดอยู่ทีป่ระมาณ 40 ล้านบาท 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. ในเรื่องของการติดตั้ง Solar Rooftop มหาวิทยาลัยฯ อาจจะศึกษารายละเอียดและดูของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นต้นแบบ ซึ่ง มทร .รัตนโกสินทร์ ลงนามสัญญาให้บริการติดตั้ง 
Solar Rooftop ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน มีการลงนามสัญญากับการไฟฟ้านครหลวง จัดทำ
โครงการให้บริการอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  ซึ่ง
มหาวิทยาลัยฯ น่าจะลองดำเนินการในรูปแบบที่คล้ายกัน จะได้ไม่มีปัญหาทางด้านการจ่ายเงิน และดำเนินการได้
โดยถูกระเบียบและสามารถท่ีจะประหยัดงบประมาณได้ด้วย 
 2. การติดตั้ง Solar Rooftop ซึ่งจะมีในส่วนของห้องปฏิบัติการ ที่จะดำเนินการ มหาวิทยาลัยฯ 
ควรพิจารณาให้คลอบคลุมถึงเรื่องของการตั้งเป็น Unit cell เพ่ือรวบรวมทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ Solar Rooftop และดำเนินการกึ่งๆ บริการวิชาการไปให้องค์กรส่วนท้องถิ่นหรือว่า
บริการชุมชนไปด้วยเลย ซึ่งจะได้ประโยชน์มากขึ้น นอกเหนือจากเป็นการประหยัดพลังงานและประหยัด
งบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

3.2  พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน และแนวทางการจัดหารายได้ วิทยาเขตตรัง พ.ศ. 2566 - 2570  

ความเป็นมา 
    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งเน้นให้พ้ืนที่วิทยาเขตตรัง ดำเนินการบริหาร

จัดการทรัพย์สินและจัดหารายได้ตามศักยภาพ และบริบทของพ้ืนที่ที่มุ่งผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ด้านการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ในปัจจุบัน และเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงและ
สนับสนุนกับภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย และ
เพ่ิมรายได้ของพ้ืนที่ ในทุกมิต ิ
   ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน และแนวทางการจัดหารายได้ วิทยาเขตตรัง 
พ.ศ. 2566 – 2570 จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณา
ต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน และแนวทางการจัดหารายได้ วิทยาเขตตรัง พ.ศ. 2566 – 2570 
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  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (1) (15) และ (16) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “(1) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา 
การส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการ
ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม” “(15) 
พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายให้
อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้” “(16) ส่งเสริม สนับสนุน 
และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย”  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. มีประเด็นที่สำคัญ ที่ไม่ได้มีในร่างแผนการดำเนินงานฯ คือปัญหาและสาเหตุของเรื่องไฟฟ้า ที่มี
การดับบ่อยในวิทยาเขตตรัง ไม่แน่ชัดว่าเป็นปัญหาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือไม่ หรือจากสาเหตุใด ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ 
จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เพราะเรื่องของไฟฟ้า มีผลต่อการเรียนการสอน การท่องเที่ยว รวมทั้งเรื่องของ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ หากยังเกิดปัญหาบ่อย ก็อาจจะกระทบกับแผนงานที่วิทยาเขตจะหารายได้ โดยหากปัญหามาจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยฯ คงต้องใช้แรงผลักดันจากทางจังหวัดเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้ 
    2. ตัวเลขยังค่อนข้างเป็นนามธรรม ยังไม่ค่อยรู้ที่มาที่ไปเท่าที่ควร ซึ่งจะเห็นได้ว่าการทำแผนของ
องค์กรอ่ืน เมื่อดำเนินการต้องรู้ว่าจะทำอย่างไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการลงไปในองค์กรของแต่ละส่วนว่ามี
ความเกี่ยวโยงกันอย่างไร มีส่วนไหนเป็นรายได้ ส่วนไหนที่เป็นรายจ่าย เหตุผลที่รายได้มีน้อยกว่ารายจ่าย ทำอย่างไร
จึงจะมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยมีข้อบ่งชี้ (indication) ที่ชี้ชัด รวมถึงเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่จะนำมาวัดด้วยว่าจะดำเนินการ
ได้เพียงแค่ร้อยละเท่าใด ตามที่ตั้งเป้าไว้ ซึ่งแนวคิดตรงนี้ น่าจะเริ่มต้นที่องค์กร ต้องจัดองค์กรให้เสร็จก่อน เมื่อจัด
เสร็จแล้วก็มาทำการวิเคราะห์ ศึกษาวางแผน จากนั้นก็มาวิเคราะห์ SWOT เพ่ือศึกษาว่าตรงไหนเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน 
และจะมีการวางยุทธศาสตร์อย่างไร เพ่ือให้ได้มาซึ่งรายรับ รายจ่าย ที่เหมาะสม และคนที่มาร่วมงานหรือว่ามา
ประกอบการด้วยมีส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ในวงเงินที่อยู่ได้  ซึ่งหากสามารถลงไปในรายละเอียดของแต่ละ
รายการได้ จะได้เป็นการดูอย่างรอบคอบ 
 3. รีสอร์ทซึ่งเป็นทรัพย์สินของวิทยาเขตตรัง มีทั้งหมด 17 ห้อง แต่จะมีการปรับปรุงเพียงแค่        
7 ห้องเท่านั้นเอง ซึ่งการปรับปรุงควรจะเป็นการปรับปรุงทั้งหมด และการปรับปรุง ไม่ใช่แค่เพียงมีความสวยงาม 
ต้องปรับปรุงให้แตกต่างจากรีสอร์ทภายนอก ต้องมีความพร้อม และสร้างความแตกต่าง เพ่ือจูงใจผู้เข้าพัก โดย
อาจจะทำเป็นลักษณะของ Green Hotel มีการรักษาสิ่งแวดล้อม และมีการจัดแพคเกจการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น 
Walkway พายเรือแคนู การเยี่ยมชมอควาเรียม เป็นแพคเกจที่นักท่องเที่ยวมาแล้วได้ครบหมดเลย  และในส่วน
ของอควาเรียม ควรจะทำตลาดให้มากขึ้น 
 4. วิทยาเขตตรัง มีศักยภาพสูงในการที่จะพัฒนาเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ อีกทั้งเรื่องการท่องเที่ยวก็มี
ศักยภาพสูงมาก แต่ว่ายังไม่ค่อยมีความชัดเจนในการที่จะทำให้เกิดรายได้ ซึ่งจะต้องมีแผน มีความร่วมมือกัน
ระหว่างหน่วยงาน มีการจัดทำแผนร่วมกันให้มีความชัดเจน และหากเป็นเรื่องการท่องเที่ยว ควรจะร่วมมือกับทาง
จังหวัดด้วย 
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 5. ตามที่รายงานว่ารายได้ส่วนหนึ่งมาจากการท่องเที่ยว และในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาน้อย    
มีการจัดกลุ่มหรือไม่ว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างไร  และในเรื่องของการตลาด การประชาสัมพันธ์ หากว่ามี
การจัดกลุ่มท่ีชัดเจน จะได้มีเป้าหมายของกรุ๊ปนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะประชาสัมพันธ์ได้ชัดเจนขึ้น 
 6. วิทยาเขตตรังมีจุดแข็ง และขณะเดียวกันก็มีจุดอ่อนหลายประการ จุดแข็งคือ มีความพร้อม 
โดยเฉพาะในการที่ทำวิทยาเขตให้เป็น Highlight ของการท่องเที่ยว แต่ไม่ใช่เป็นการท่องเที่ยวแบบธรรมดา ต้อง
เป็นท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในส่วนของปัญหานอกจากปัญหาเรื่องโครงสร้างทางกายภาพแล้ว จะมีปัญหาเรื่องบุคลากร
ยังไม่ค่อยมีการสื่อสารกันเท่าที่ควร ไม่ได้มีการทำอะไรที่เป็นรูปธรรมเรื่องการท่องเที่ยวร่วมกัน เช่น วิทยาลัยการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว ควรจะมีแนวคิดที่จะทำอะไรใหม่ๆ ให้มีความโดดเด่น เป็นต้น ฉะนั้นนอกจากวิทยาเขต
ตรังจะจัดระบบโครงสร้างองค์กรใหม่แล้ว ต้องมีการจัดการในเรื่องของคนด้วย เช่น มีโครงการที่จะประสาน หรือมี
การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ให้มีการขับเคลื่อนไปด้วยกันได้มากกว่านี้ 
 7. เป้าหมายเรื่องรายได้ ยังไม่ค่อยมีความท้าทาย ควรจะพิจารณาจากจุดเริ่มต้นว่ารายได้ในภาพรวม 
ปีใดที่วิทยาเขตมีรายได้สูงที่สุด เป็นเพราะอะไร และตั้งเป้าหมายต่อเนื่องจากตรงนั้นต่อ ซึ่งจะทำให้เรื่องของการ
ปรับปรุงพ้ืนที่ต่างๆ มีความสอดคล้อง และในเรื่องของรายจ่าย การปรับปรุงพ้ืนที่หลายๆ  จุด การที่จะค่อยๆ 
ปรับปรุงไปในแต่ละปี น่าจะไม่ค่อยทันการ การปรับปรุงควรจะทำให้สมบูรณ์แบบตั้งแต่ปีแรก เพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวเข้ามา ไม่ใช่ทำครึ่งๆ กลางๆ ไปแต่ละปี อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวที่มาไม่ประทับใจ ฉะนั้นวิทยาเขตตรัง
ต้องมีความพร้อมในเรื่องงบประมาณ และต้องกล้าลงทุนตั้งแต่ปีแรก และต่อเนื่องไป เพ่ือที่จะให้เรื่องของการหา
รายได้ต่างๆ จะได้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน เบื้องต้นจึงควรจัดทำแผนแบบก้าวกระโดด จะทำให้
วิทยาเขตมีความกล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึน 
 8. วิทยาเขตตรังจะต้องมีเป้าหมายที่สำคัญคือว่า ต้องตั้งเป้าว่าจะต้องเป็นจุดหมายปลายทาง 
(Destination) ของนักท่องเที่ยวให้ได้ จะต้องหาวิธีการ และทำควบคู่ไปกับเชิงวิชาการ และดูแลเรื่องของทรัพยากร
ชายฝั่งด้วย 
 9. โครงสร้างหลักๆ ในการพัฒนาวิทยาเขต นั้น วิทยาเขตจะได้รับงบประมาณจากงบจังหวัด งบกลุ่ม
จังหวัดอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และมีงบประมาณด้วย ก็คือ สำนักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดตรัง ฉะนั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ควรจะประสานกับหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และมหาวิทยาลัยฯ ควรมีการเสนอแผนงานไป อาจจะทำให้ได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
 10. เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้ลงพ้ืนที่ ซึ่งหากได้ไปเห็นพ้ืนที่จริง อาจจะมีแนวคิด
และให้ข้อเสนอแนะได้มากกว่านี้ ซึ่งในคราวประชุมครั้งต่อไป มีกำหนดการสัญจรไปยังวิทยาเขตตรัง อาจจะต้องดู
พ้ืนที่ก่อน และพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
 1. พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน และแนวทางการจัดหารายได้ วิทยาเขตตรัง พ.ศ. 2566 – 
2570 อีกครั้ง ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 223-1/2566   

 2. มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ 
 3. รับรองมติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1  รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ความเป็นมา 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  มาตรา 17 (4) ซึ่งได้กำหนดให้
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
 ในการนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงได้
สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบ 

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

4.2  รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสามคน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ดำรง 
ตำแหน่งรองอธิการบดี  

ความเป็นมา 
 ตามที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี จำนวนสามคน ตามความในมาตรา ๑๕(๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดค้รบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่  19  พฤศจิกายน  ๒๕65 นั้น 
  ในการนี ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจำนวนสามคน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี โดยใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕65 เรียบร้อย
แล้ว จึงขอรายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสามคน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ดำรง
ตำแหน่งรองอธิการบดี ดังต่อไปนี้ 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน  รองอธิการบดี 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
   ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. 
๒๕๔๙ ซึ ่งกำหนดไว้ว่า “ให้อธิการบดีประกาศผลการเลือกและนำเสนอต่อสภามหาวิท ยาลัยเพื ่อทราบ”  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อ
โปรดทราบผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสามคน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ดำรงตำแหน่ง
รองอธิการบดี  

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 



-14- 
 

4.3  รายงานผลการอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน   

 ความเป็นมา 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน 
จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 627,000 บาท (หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
  1. อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  จำนวน 
40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายคืนเงินค่าลงทะเบียนแก่นักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 

   2. อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 28,000 บาท  (สองหมื่น
แปดพันบาทถ้วน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน  21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และคณะเทคโนโลยี
การจัดการ จำนวน 40,000 บาท (สี ่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายคืนเงินค่าลงทะเบียนแก่นักศึกษา ประจำภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 89,000 บาท (แปดหมื่น
เก้าพันบาทถ้วน)  

   3. อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 498,000 บาท (สี่แสน 
เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพ่ือดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (อาคารเรียน 31) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
   เนื่องด้วยภารกิจดังกล่าว  มีความจำเป็นและเร่งด่วน มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรได้ดำเนินการ
อนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของหน่วยงาน จำนวนเงิน 627,000 บาท (หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพ่ือบริหาร
จัดการการดำเนินงานให้มีความถูกต้อง  และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา  

 ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕4๘  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” ประกอบกับข้อ 20 แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2563  ซึ่งบัญญัติว่า “การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอขออนุมัติ จากสภา
มหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นและจำเป็นเร่งด่วนต้องจ่ายเงินและมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือ
การนั้นไว้ให้อธิการบดีอนุมัติเงินรายได้สะสมแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบการอนุมัติงบประมาณเงิน
รายได้สะสมของหน่วยงาน จำนวน 5 หน่วยงาน  เป็นเงิน 627,000 บาท (หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
 ทั้งนี้ งบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน ณ วันที่ 7 ธันวาคม ๒๕๖5 หลังหักอนุมัติใช้ครั้งนี้ 
จะมีงบประมาณเงินรายได้สะสมคงเหลือ ดังนี้ 
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หน่วยงาน 

 
งบประมาณ 

เงินรายได้สะสม           
ณ 7 ธ.ค. 65           
รวมเงินลงทุน           
หลังหักเงินกัน 

 

 
จำนวนรายการ 

ที่ขออนุมัติใช้คร้ังนี ้

 
งบประมาณ 

เงินรายได้สะสม 
ที่ขออนุมัติคร้ังนี ้

 
งบประมาณ 

เงินรายได้สะสม 
คงเหลือ 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
 

42,498,851.61 1 รายการ 21,000 42,477,851.61 

2. คณะบริหารธุรกิจ 
 

175,908,522.07 1 รายการ 28,000 175,880,522.07 

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลย ี

2,816,478.19 1 รายการ 40,000 2,776,478.19 

4. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
 

30,070,970.62 1 รายการ 498,000 29,572,970.62 

5. คณะเทคโนโลยีการจดัการ 
 

33,659,106.49 1 รายการ 40,000 33,619,106.49 

รวมท้ังสิ้น 284,953,928.98 5 รายการ 627,000 284,326,928.98 
 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
   - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
6.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว 

ความเป็นมา 
  ตามท่ี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้
สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ
สาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ นั้น  
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  ในการนี้ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) จากเดิม นางสาวอรอนงค์  อำภา เปลี่ยนเป็น  นางสาวกัลยาณี  ยุทธการ  เนื่องจาก 
นางสาวอรอนงค์  อำภา  ลาออกจากราชการ 
 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  ผ่านการพิจารณาจากสภา
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕65 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ๒๕65  
และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ใน คราว
ประชุมครั้งที่ 46 – 13/2565 เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2565 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซ่ึงบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บางรายยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ และในส่วนของอาจารย์ที่มาทดแทน ผลงานวิชาการยัง
ค่อนข้างน้อย ซึ่งเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาด้วย โดยอาจจะเป็นแนวทางว่าผลงานของอาจารย์ประจ ำ
หลักสูตร อาจจะต้องเพ่ิมมากขึ้น และควรจะพิจารณาในเรื่องของการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักสูตรไปมา ต้อง
พิจารณาด้วยว่า สาเหตุเนื่องจากเกิดการขาดแคลนหรือไม่ เพราะการที่จะขอเปิดหลักสูตร จะต้องมีความพร้อม มีการ
บริหารจัดการเรื่องของอาจารย์ได้ดี ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ควรมองเรื่องนี้ในระยะยาวด้วย 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 
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6.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะศิลปศาสตร์ 

ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดการเรียนการสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ซึ่งหลักสูตร
ดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่ง
กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือสาขาวิชา และให้การดำเนินงาน
ของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นั้น 
  ในการนี ้ คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี ่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563) จากเดิม นางสาวเบญจวรรณ  รักเงิน เปลี่ยนเป็น  นายธนะกาญจน์  พัทบุรี  เนื่องจาก นางสาวเบญจวรรณ  
รักเงิน  ลาออกจากราชการ 
 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  ผ่านการพิจารณาจากสภา
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕65 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ๒๕65  
และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ใน คราว
ประชุมครั้งที่ 46 – 13/2565 เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2565 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บางรายยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ และในส่วนของอาจารย์ที่มาทดแทน ผลงานวิชาการยัง
ค่อนข้างน้อย ซึ่งเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาด้วย โดยอาจจะเป็นแนวทางว่าผลงานของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร อาจจะต้องเพ่ิมมากขึ้น และควรจะพิจารณาในเรื่องของการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักสูตรไปมา ต้อง
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พิจารณาด้วยว่า สาเหตุเนื่องจากเกิดการขาดแคลนหรือไม่ เพราะการที่จะขอเปิดหลักสูตร จะต้องมีความพร้อม มีการ
บริหารจัดการเรื่องของอาจารย์ได้ดี ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ควรมองเรื่องนี้ในระยะยาวด้วย 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

6.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน   
2 หลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ 

1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 ความเป็นมา     
  ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ได้จัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้
สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ
สาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ นั้น 
  ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้  

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม นางสาวมณี  ศรีชะนันท์  เปลี่ยนเป็น นางสาวนิอร  
จิรพงศธรกุล เนื่องจาก นางสาวมณี  ศรีชะนันท์  ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ
หลักสูตรอื่น 
  2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้ 

   2.1  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิม  
นางสุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ  เปลี่ยนเป็น  นางสกุลรัตน์  หาญศึก  เนื่องจาก  นางสุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ  เกษียณอายุ
ราชการ 

  2.2  ปรับลดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๑ ราย คือ นายชัยสิทธิ์  ปรีชา 
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  2.3  เปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

   1)  นางพรศิลป์  สีเผือก  จากเดิม ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปลี่ยนเป็น ตำแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ 

    2)  นายสุดนัย  เครือหลี  จากเดิม ตำแหน่งอาจารย ์เปลี่ยนเป็น ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  ผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที ่ 9/2565 เมื ่อวันที ่ 7 พฤศจิกายน 2565 ผ่านการ
พิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕65 เมื่อวันที่ 
6 ธันวาคม ๒๕65  และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้าน
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 46 – 13/2565 เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2565 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
จำนวน 2 หลักสูตร ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บางรายยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ และในส่วนของอาจารย์ที่มาทดแทน ผลงานวิชาการยัง
ค่อนข้างน้อย ซึ่งเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาด้วย โดยอาจจะเป็นแนวทางว่าผลงานของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร อาจจะต้องเพ่ิมมากขึ้น และควรจะพิจารณาในเรื่องของการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักสูตรไปมา ต้อง
พิจารณาด้วยว่า สาเหตุเนื่องจากเกิดการขาดแคลนหรือไม่ เพราะการที่จะขอเปิดหลักสูตร จะต้องมีความพร้อม มีการ
บริหารจัดการเรื่องของอาจารย์ได้ดี ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ควรมองเรื่องนี้ในระยะยาวด้วย 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร 
  1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน  
           (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
  2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  
           (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
  และรับรองมติที่ประชุม   
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6.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน   
2 หลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ 

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)    

 ความเป็นมา     
  ตามที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยได้
จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๕๘ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการ
ดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือสาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  
  ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้ 

  1.1  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร  จากเดิม 
นางสาวธิดาภัทร  อนุชาญ เปลี่ยนเป็น  นางสาวสิรนุช  เหมทานนท์  เนื่องจาก นางสาวธิดาภัทร  อนุชาญ  ลาออก
จากราชการ 

  1.2  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิม นางสาวสิรนุช  เหมทานนท์  เปลี่ยนเป็น 
นายชัยรัตน์  จุสปาโล  เนื่องจาก นางสาวสิรนุช  เหมทานนท์  เปลี่ยนเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำดับที่ ๓ 
 ทั้งนี้ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร  หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 

  2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้ 
  2.1  จากเดิม นางอัจฉรา  รัตนมา  เปลี่ยนเป็น นางสาววราภรณ์  เลาะหะสัมพันธพร  เนื่องจาก 
นางอัจฉรา  รัตนมา  เกษียณอายุราชการ 
  2.2  จากเดิม นางสาวรุ่งฤดี  ดิษฐวิชัย  เปลี่ยนเป็น นายอนันต์  ศรีมุกข์  เนื่องจาก นางสาวรุ่งฤดี  
ดิษฐวิชัย  ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรของวิชาเอกการจัดการทรัพยากร
มนุษย ์
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  2.3  จากเดิม นางสุชาดา  ศรีเชื้อ  เปลี่ยนเป็น นางสาวนันทัชพร  ประทีปอุษานนท์  เนื่องจาก 
นางสุชาดา  ศรีเชื้อ  เกษียณอายุราชการ   
  2.4  จากเดิม นางพรวดี  เพ็งสุวรรณ  เปลี่ยนเป็น  นางสาวรุ่งฤดี  ดิษฐวิชัย  เนื่องจาก นางพรวดี  
เพ็งสุวรรณ  เกษียณอายุราชการ 
  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  ผ่านการพิจารณาจากสภา
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕65 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ๒๕65  
และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 46 – 13/2565 เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2565 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
จำนวน 2 หลักสูตร ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บางรายยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ และในส่วนของอาจารย์ที่มาทดแทน ผลงานวิชาการยัง
ค่อนข้างน้อย ซึ่งเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาด้วย โดยอาจจะเป็นแนวทางว่าผลงานของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร อาจจะต้องเพ่ิมมากขึ้น และควรจะพิจารณาในเรื่องของการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักสูตรไปมา ต้อง
พิจารณาด้วยว่า สาเหตุเนื่องจากเกิดการขาดแคลนหรือไม่ เพราะการที่จะขอเปิดหลักสูตร จะต้องมีความพร้อม มีการ
บริหารจัดการเรื่องของอาจารย์ได้ดี ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ควรมองเรื่องนี้ในระยะยาวด้วย 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร  

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
และรับรองมติที่ประชุม 
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6.5  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามข้อเสนอแนะของสัตวแพทยสภา 

ความเป็นมา 
 ตามที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ได้เสนอหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อให้สัตวแพทยสภาพิจารณา ซึ่ง
สัตวแพทยสภาได้พิจารณาแล้วเสนอให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ทั้งหมด 6 ครั้ง โดยใน
การปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ ๑, ๒ และ ๓ ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวิชัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และได้ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 165-4/2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และในการปรับปรุงแก้ไขครั้ง
ที่ ๔, ๕ และ ๖ คณะสัตวแพทยศาสตร์ไม่ได้นำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการฯ และสภามหาวิทยาลัยฯ แต่ได้
นำเสนอหลักสูตรต่อสัตวแพทยสภาโดยตรง และสัตวแพทยสภาได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 
๑๓/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  
 ในการนี้ เพื่อยืนยันการปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสัตวแพทยสภา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม
ข้อเสนอแนะของสัตวแพทยสภา โดยได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕65 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ๒๕65  และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 46 – 13/2565 เมื่อวันที่ 14  
ธันวาคม  2565 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) ตามข้อเสนอแนะของสัตวแพทยสภา  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”      

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามข้อเสนอแนะของสัตวแพทยสภา ดังเสนอ  และรับรองมติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
7.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบขอปิดหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) คณะเทคโนโลยีการจัดการ   

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยได้
เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นมา และดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาจนครบระยะเวลา
ปรับปรุงหลักสูตร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามกรอบระยะเวลาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๕๘  
เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีไม่เป็นไปตามแผนรับที่กำหนดไว้ คณะเทคโนโลยี
การจัดการ จึงขอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ นักศึกษา
ในหลักสูตรดังกล่าวได้สำเร็จการศึกษา และไม่มีนักศึกษาตกค้างในระบบ 
  การขอปิดหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕65 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ๒๕65 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 46 - 13/2564 เมื่อวันที่  14ธันวาคม  
2565 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบขอปิดหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังเสนอ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบขอปิดหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังเสนอ  และรับรองมติที่ประชุม 

7.2  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
จำนวน 2 ราย 

 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้
รวบรวมรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕65 จำนวน 
2 ราย โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 
2565 ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 
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14/2565 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ซึ่งที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ราย นางสาวเยาวพา  โส๊ะเหล็ม และราย      
นายโสภณัฐ  บุษบงก์ไพฑูรย์ โดยมีเงื่อนไขให้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการนำเสนอผลงาน  
  ในการนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการนำเสนอผลงานของ
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้ง 2 ราย เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 46 -13/2565 เมื ่อวันที่ 14 
ธันวาคม 2565 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1       
ปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 ราย โดยวันที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(7)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร”     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    อนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 ราย โดยวันที่สำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะนักศึกษา    
ที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของระยะเวลาการศึกษา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ความเป็นมา  
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้ส่งผล

กระทบกับการเรียนการสอน การทำวิจัย และระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา นั้น สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือ ที่ อว ๐๒๐๔.๒/ว ๒๐๗๑๒ ลงวันที่ ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๔  เรื่อง การขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรค  
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาที่
ศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของระยะเวลาการศึกษา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ใน
การประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีมติเห็นชอบในหลักการให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาได้อีก ๑ ปีการศึกษา โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการมาตรฐาน
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การอุดมศึกษาพิจารณา ทั้งนี้ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา โดยกำกับ
ดูแลให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 6 
ธันวาคม 2565 ได้พิจารณาการการขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะนักศึกษาที่
ศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของระยะเวลาการศึกษา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19)  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม) 
ดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัย และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 46 – 13/2565 เมื่อวันที่  14 ธันวาคม  2565 จึงเห็นสมควรนำเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะ
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของระยะเวลาการศึกษา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(15) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่
อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้ าที่ของสภา
มหาวิทยาลัยก็ได้” และตามมติที่ประชุมประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบการขยายเวลาการสำเร็จการศึกษา
ให้กับนักศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของระยะเวลาการศึกษา อันเนื่อง     
มาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง Universitas Muria Kudus ประเทศ
อินโดนีเซีย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 ความเป็นมา 
  ตามที่ Universitas Muria Kudus ประเทศอินโดนีเซีย นำโดยอธิการบดีและคณะผู้บริหารได้
เดินทางมาเข้าพบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เพ่ือหารือ
ความเป็นไปได้ในการทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ Universitas Muria 
Kudus ประเทศอินโดนีเซีย โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ให้การต้อนรับและพร้อมสนับสนุน
ความร่วมมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนบุคลากร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ความร่วมมือด้าน
งานวิจัย และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน เป็นต้น 
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  ในการนี้ เพ่ือให้ความร่วมมือระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็นรูปธรรมในเชิงรายละเอียดอันก่อให้เกิด
กิจกรรมระหว่างคณะและมหาวิทยาลัยขึ้นอย่างเป็นทางการ จึงได้มีข้อสรุปว่าควรจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MoU) 
ระหว่าง Universitas Muria Kudus ประเทศอินโดนีเซีย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี
ผู้เกี่ยวข้องทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมกันจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจ (MoU)  
 ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงความร่วมมือ  ทาง
วิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 ข้อที่ 5.2 ระบุว่า “การดำเนินการความตกลงทาง
วิชาการใดๆ ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 
30 วัน นับจากวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้เพ่ือการจัดทำฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและทันสมัย 
สามารถเอ้ือต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและการดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือนั้นๆ และเพ่ือเสนอต่อ
สาธารณชนต่อไป” 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึก
ความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง Universitas Muria Kudus ประเทศอินโดนีเซีย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(16) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ในการทำความร่วมมือ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ มีการทำบันทึกความเข้าใจ (MoU) ค่อนข้างเยอะ 
แต่ยังไม่ค่อยเห็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆ ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาว่าความร่วมมือใดที่ทำ
แล้วเกิดประโยชน์ และเกิดผลได้อย่างแท้จริง ก็น่าจะมีแผนรองรับ และนอกจากมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแล้ว ควร
จะเน้นในเรื่องการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนด้วย 
 2. ในการทำความร่วมมือระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการศึกษาหรือต้องรู้รายละเอียดของ 
อีกฝ่ายด้วยว่าสถาบันการศึกษาที่ไปทำความร่วมมือด้วยได้รับการรับรองหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา 

(Accreditation) หรือไม่ ในระดับใด รวมทั้งควรจะทราบว่ามีการเรียนการสอนกี่หลักสูตร มีหลักสูตรใดบ้าง เป็นต้น 
ส่วนในแง่ของการวิจัย เมื่อมีการแลกเปลี่ยนกัน จะต้องทราบรายละเอียดด้วยว่าสถาบันการศึกษาเหล่านั้น มี 
Indicators เกี่ยวกับสิ่งตีพิมพ์ หรือว่าผลงาน (Publication) เป็นเช่นไร อยู่ในระดับใด ซ่ึงเป็นข้อมูลรายละเอียด
เบื้องต้นที่มหาวิทยาลัยฯ จะต้องทราบ 
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 3. กิจกรรมที่จะร่วมมือกัน ในร่างบันทึกความเข้าใจ (MoU) เป็นกิจกรรมทั่วไป ซึ่งนอกจากที่เขียนไว้
ทั้ง 4 ข้อแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะต้องทราบด้วยว่ากิจกรรมเหล่านั้นเกิดผลประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ อย่างไร เช่น 
ทำให้มหาวิทยาลัยมี Publication มากขึ้น มีการขยายหลักสูตรใดบ้าง เป็นต้น ซึ่งเป็นบริบทของกิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยฯ คาดว่าจะเกิดจากความร่วมมือได้ เป็นการรู้ทั้ง  Background ของมหาวิทยาลัยฯ เอง และของ
สถาบันที่ทำความร่วมมือ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง 
Universitas Muria Kudus ประเทศอินโดนีเซีย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังเสนอ และรับรอง
มติที่ประชุม  

7.5  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง Universitas PGRI Semerang ประเทศ
อินโดนีเซีย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ความเป็นมา 
  ตามที่ Universitas PGRI Semerang ประเทศอินโดนีเซีย ได้ขอหารือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เนื่องจากมีความสนใจและประสงค์ที่จะทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
โดยพร้อมสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนบุคลากร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
ความร่วมมือด้านงานวิจัย และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน เป็นต้น  
  ในการนี้ เพ่ือให้ความร่วมมือระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็นรูปธรรมในเชิงรายละเอียดอันก่อให้เกิด
กิจกรรมระหว่างคณะและมหาวิทยาลัยขึ้นอย่างเป็นทางการ จึงได้มีข้อสรุปว่าควรจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MoU) 
ระหว่าง Universitas PGRI Semerang ประเทศอินโดนีเซีย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี
ผู้เกี่ยวข้องทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมกันจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจ (MoU) 
 ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงความร่วมมือ  ทาง
วิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 ข้อที่ 5.2 ระบุว่า “การดำเนินการความตกลงทาง
วิชาการใดๆ ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 
30 วัน นับจากวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้เพ่ือการจัดทำฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและทันสมัย 
สามารถเอ้ือต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและการดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือนั้นๆ และเพ่ือเสนอต่อ
สาธารณชนต่อไป” 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
บันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง Universitas PGRI Semerang ประเทศอินโดนีเซีย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(16) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย” 
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 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง 
Universitas PGRI Semerang ประเทศอินโดนีเซีย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังเสนอ และ
รับรองมติที่ประชุม 

7.6  พิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

ความเป็นมา 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ภายใต้ความสอดคล้องของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนและนโยบายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ และเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยมหาวิทยาลัยฯ กำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการจัดการศึกษา  2) ด้านการสร้าง
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 3) ด้านการ
บริหารจัดการองค์กร  4) ด้านการสร้างความโดดเด่นเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การเปลี่ยนแปลง นั้น 

  โดยขณะนี้ กองนโยบายและแผน ได้จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 
2566-2570) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเนื้อหาของแผนฯ ประกอบด้วย ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมหลัก วัฒนธรรมองค์กร อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ แพลตฟอร์ม กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบโครงการ  โดย
แผนงาน/โครงการ ที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นแผนงาน/โครงการ ที่
สนับสนุนและผลักดันให้แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ในทุกมิติ 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ยังมีตัวชี้วัดหลายตัว ที่ยังเป็นตัวชี้วัดเดิม ไม่ได้มีการปรับ ซึ่งคณะกรรมการกำกับ ติดตามผลการ

ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 
2566-2570) ได้เสนอแนะไว้ว่า บางตัวเป็นตัวชี้วัดเก่าท่ีไม่เหมาะสมแล้ว หากจะนำมาใช้ในปัจจุบัน 

 2. จำนวนนักศึกษาตั้งแต่ ปี 2558 -2565 มีตัวเลขที่ลดลงในทิศทางเดียวกันกับงบประมาณ
แผ่นดิน  ซึ่งโดยสรุปแล้วตัวแปรผันคือยอดจำนวนนักศึกษากับงบประมาณแผ่นดิน แต่ในขณะที่รายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา งานวิจัย ไม่ได้เพ่ิมขึ้นเลย ซึ่งต่อไปมหาวิทยาลัยฯ จะต้องพ่ึงเงินรายได้เป็นหลัก เพราะ
งบประมาณแผ่นดินคงจะลดลงไปเรื่อยๆ  ในขณะที่จำนวนบุคลากรตั้งแต่ ปี 2558 -2565 ลดลงไปเพียงร้อยละ 3 
ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยฯ จะใช้วิธีการรวบรวม (Consolidate) ก็น่าจะดีกว่าการลดขนาดองค์กร (Downsizing) ที่
จะต้องมีการเลิกจ้างบุคลากรให้ได้ตามสัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับ 

 3. ร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  หรือว่าในอนาคต ข้อสำคัญอยู่ที่
รายได้ที่จะเข้ามหาวิทยาลัยฯ ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดิน 

 4. การบริหารจัดการแผนของมหาวิทยาลัยฯ ควรจะเป็นนักธุรกิจที่ รู้เรื่องด้านการศึกษาหรือนัก
การศึกษาที่รู้เรื่องทางธุรกิจ ซึ่งมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นบริการสาธารณะ อย่างไรก็ตามก็จะต้องเอาตัวรอด โดยการ
หารายได้อ่ืนเข้ามา นอกเหนือจากรายได้หลักท่ีได้มาจากการจัดการศึกษา 

 5. มหาวิทยาลัยฯ อาจจะมองกระบวนการจัดการศึกษา เป็นเหมือนกับธุรกิจอุตสาหกรรมทั่วไป ที่มี
หลักการคือ ปัจจัยนำเข้า (input) กระบวนการ (process) ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) โดยหากเป็น
ปัจจัยนำเข้า (input) ในแง่การศึกษาที่มีการเรียนปริญญาตรี  (degree) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-
degree) ซึ่งอยากให้มหาวิทยาลัยฯ มองในมุมมองใหม่ คือ นักศึกษาไม่ใช่ลูกค้า แต่เป็นวัตถุดิบที่มีชีวิต ที่ผ่านเข้าไป
ในกระบวนการ (process) ในหลักสูตร และผลิตนักศึกษาออกไปเป็นผลผลิต (output) โดยที่มหาวิทยาลัยฯ มี
ความคาดหวังว่านักศึกษาจะเก่งทางด้านวิชาชีพจากการที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยฯ 

 6. เรื่องทัศนคติของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไป ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญ เพราะต่อไป
นักศึกษาจะต้องปรับตัวอยู่ในสังคม 

 7. ผลผลิต (output) ของหลักสูตรจะมีความแตกต่างกัน โดยหลักสูตรปริญญาตรี (degree)  ลูกค้า
จะอยู่ปลายทาง แต่หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non- degree) ลูกค้าจะอยู่ต้นทาง ฉะนั้นหลักสูตรปริญญาตรี 
(degree) ปลายทางคือสถานประกอบการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้งหลาย ซี่งหากไปเปรียบเทียบกับธุรกิจ สิ่งที่
มหาวิทยาลัยฯ ไม่มี คือเรื่องการทำการตลาด (Marketing) ในการขายผลผลิต ซึ่งนักศึกษาจะต้องหางานด้วยตัวเอง
มากกว่าที่อาจารย์จะไปหางานให้นักศึกษาทำ ฉะนั้นหากเป็นไปได้ มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) เรื่องการตลาด (Marketing)  ว่านักศึกษาสำเร็จการศึกษา มีกี่สาขา มีกี่หลักสูตร จำนวนเท่าใด และตัวเลข
เหล่านี้ควรจะไปถึงปลายทาง สร้างการรับรู้ให้กับสถานประกอบการ ส่วนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non- degree) 
ลูกค้าผู้อยู่ต้นทางจะเข้ามาอบรม มาเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งลูกค้าเหล่านั้นรู้ปลายทางของตนเองอยู่แล้วว่าจะ
ไปประกอบอาชีพอะไร ซึ่งหากมหาวิทยาลัยฯ จัดการเรียนแบบหลักสูตร Non- degree ไม่จำเป็นต้องใช้อาจารย์
ภายในเป็นวิทยากรก็ได้ แต่อาจจะใช้วิทยากรที่เป็นมืออาชีพ ส่วนกระบวนการ (process) คือการจัดการ และ
ปลายทางที่เป็นผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) คือความพึงพอใจจากคนที่เข้ามาอบรมกับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยฯ และในแผนปฏิบัติการควรจะตั้งเป้าหมายไปเลยว่า ปลายทางคือรายได้จะเป็นเท่าไหร่ แล้วจึงมาทำ
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) หรือการตั้งเป้าหมายแล้วการวัดผลความสำเร็จ  (OKR) อีกครั้งหนึ่ ง มิเช่นนั้น
มหาวิทยาลัยฯ ก็จะไม่เห็นปลายทางว่าจะเพ่ิมรายได้ได้อย่างไร 
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 8. บางคณะที่รับนักศึกษาได้น้อย อาจจะเนื่องมากจากสถานที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากในเมืองมาก ทำให้
นักศึกษาไม่อยากไปเรียน เพราะไม่สะดวกในการเดินทาง ฉะนั้น เป็นไปได้หรือไม่ที่มหาวิทยาลัยฯ  จะปรับวิธีการ
สอน เช่น นักศึกษาปี 1 และ ปี 2 ให้เรียนที่ใกล้ๆ หรือให้อาจารย์เดินทางมาสอนแทน หรือรายวิชาใดท่ีเกี่ยวข้องกัน
อาจจะให้เรียนที่พ้ืนที่สงขลาแทน เป็นต้น และมหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ในหลักสูตรต่างๆ ที่เป็น
การสื่อสารให้เด็กอยากจะเรียน คือ ผู้จะเข้ามาเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าเรียนแล้วไปทำอะไรได้ มีประโยชน์อย่างไร
สำหรับอนาคต ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีวิธีการจูงใจ โดยอาจจะมีการสื่อสารโดยทำคอนเทนต์ของ Influencer 
เช่น ใหคุ้ณเอกชัย ศรีวิชัย ไปพูดจูงใจ เป็นต้น 

 9. การที่มหาวิทยาลัยฯ จะสร้างหลักสูตรที่ให้มีนักศึกษาเข้ามาเรียน มหาวิทยาลัยฯ ต้องจัดหลักสูตร
ตามใจผู้เรียน โดยจะต้องมีการสำรวจ (Survey) ด้วยว่าในปัจจุบันเทรนด์ของการตลาดเป็นอย่างไร เช่น เรื่องการ
ท่องเที่ยวหลัง COVID-19  โดยเรื่องการท่องเที่ยวสามารถผสมผสานกับเรื่องของอุตสาหกรรมเกษตร การเกษตร 
และเรื่องของ Social Engineering ได้ ซึ่งทุกเรื่องสามารถเชื่อมโยงกันได้ เพราะฉะนั้นหากมหาวิทยาลัยฯ จะมี
หลักสูตรที่เป็นไปตามหลักสากล (Universal Design) หรือหลักสูตรตามใจผู้เรียนก็ตามแต่ จะต้องสำรวจเบื้องต้น
ก่อนว่าผู้เรียนสนใจทางไหน จึงจะมาบริหารจัดการกับคณะที่มีหลักสูตรดังกล่าว โดยอาจจะทำหลักสูตรร่วมกัน
ระหว่างคณะ โดยเบื้องต้นอาจจะทำเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น  (Short Course-Non Degree Program) 
ก่อนก็ได ้

 10. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  การที่
จะไปแก้ไขคงจะทำได้ยาก ซึ่งคณะกรรมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ได้เสนอแนะไว้ว่า รายละเอียด
แต่ละปี อยากจะให้เน้นตัวชี้วัดหลักๆ ที่มีผลกระทบ (Impact) ต่อมหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวม หรือมีผลกระทบ 
(Impact) ต่อวิทยาเขต ว่าเป็นตัวชี้วัดใด เพ่ือเป็นตัวที่จะตั้งเป้าในการติดตาม และดูแลเป็นปีต่อปี เช่น ตัวชี้วัดร้อยละ
ของหลักสูตรที่รับผู้เรียนได้ตามแผน มีการตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละ 80 หากดูในภาพรวมแล้วผลการดำเนินงานอาจจะถึง
ค่าเป้าหมาย แต่ยังไม่ได้สะท้อนถึงวิทยาเขตที่มีปัญหา ฉะนั้นหากเป็นไปได้ ตัวชี้วัดดังกล่าวอาจจะตั้งเป้าหมายรวม
ไว้ที่ร้อยละ 80 แต่ในรายละเอียดที่ลงลึกไปในระดับวิทยาเขต ควรจะมีการตั้งเป้าหมายไว้ด้วย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ   
ได้รู้ว่าแต่ละพ้ืนที่เป็นอย่างไร และวิทยาเขตจะต้องมีเป้าหมายของตนเองในการที่จะให้ได้จำนวนนักศึกษาเข้ามาแต่ละปี
เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือจะสะท้อนให้เห็นว่าแต่ละวิทยาเขตได้มีการดำเนินการจนถึงเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละปีด้วย 

 11. ในแต่ละปี มหาวิทยาลัยฯ ควรจะพิจารณาว่ามีตัวชี้วัดใดที่มหาวิทยาลัยฯ จะเปลี่ยนแปลง ตัวใด
ที่ประสบความสำเร็จก็ดำเนินการต่อไป ตัวใดที่เป็นตัวชี้วัดใหม่ สภามหาวิทยาลัยฯ ก็ควรจะจัดเป็นตัวที่ต้องติดตาม
และต้องการเห็นความก้าวหน้าต่อไป 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
  1. อนุมัติร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังเสนอ 
  2. มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ 
  3. รับรองมติที่ประชุม 

7.7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัย  

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัย มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี ตามความในมาตรา 
๒๕ วรรคสอง และมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ใน
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การนี้ คณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัย จะพ้นจากการดำรงตำแหน่งตามวาระ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕66 จำนวน 4 
คณะ 1 วิทยาลัย ดังนี้   

  1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
  2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  3.  คณะศิลปศาสตร์ 
  4.  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 5.  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
  ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี 

พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดว่า “เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี หรือเมื่อวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีในคณะใดคณะหนึ่ง
เหลือเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย 

 (1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
 (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (3) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ 

  (4) คณบดีที่มาจากสถาบันอ่ืนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะที่มีการสรรหาคณบดี ซึ่งเสนอชื่อโดย
สภามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

 (5) ผู้แทนคณาจารย์ประจำในคณะที่มีการสรรหาคณบดี ซึ่งเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ที่สมควรทำหน้าที่เลขานุการจำนวนหนึ่งคน และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการ
ด้วยก็ได้” 
  ทั้งนี้ กรรมการสรรหาตามองค์ประกอบในข้อ ๖ (๕) มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้แทน
คณาจารย์ประจำในคณะที่มีการสรรหาคณบดีซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน เรียบร้อยแล้ว 

  มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณา
เสนอรายชื่อกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัย ตามองค์ประกอบในข้อ ๖ (๒) ได้แก่ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ และ (๔) ได้แก่ คณบดีที่มาจากสถาบันอ่ืนในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับคณะที่มีการสรรหาคณบดี ซึ่งเสนอชื่อโดยสภามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัย และพิจารณา
แต่งตั้ง ผู้สมควรทำหน้าที่เลขานุการจำนวนหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน ดังนี้  

  ๑. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประกอบด้วย 
 ๑.๑ อธิการบดี ประธานกรรมการ   
๑.๒ ...................................................................... กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๑.๓ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ  
๑.๔ ....................................................... กรรมการ (คณบดีจากสถาบันอ่ืน) 
๑.๕ นายปรีดา  เกิดสุข กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์) 
๑.๖ นางสฤญธรณ์   หมัดหมัน เลขานุการ (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล) 
๑.๗ นางสาวปวีณา   หีมชูด ผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้ปฏิบัติงาน) 
 
 



-32- 
 

  ๒. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 
๒.๑ อธิการบดี ประธานกรรมการ   
๒.๒ ....................................................................... กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๒.๓ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ  
๒.๔ .......................................................  กรรมการ (คณบดีจากสถาบันอ่ืน) 
๒.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  อุ่นแก้ว กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์) 
๒.๖ นางสฤญธรณ์   หมัดหมัน เลขานุการ (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล) 
๒.๗ นางสาวปวีณา   หีมชูด ผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้ปฏิบัติงาน) 

  ๓. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 
๓.๑ อธิการบดี ประธานกรรมการ   
๓.๒ ....................................................................... กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๓.๓ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ  
๓.๔ ....................................................... กรรมการ (คณบดีจากสถาบันอ่ืน) 
๓.๕ รองศาสตราจารย์ผกากรอง  เทพรักษ์ กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์) 
๓.๖ นางสฤญธรณ์   หมัดหมัน เลขานุการ (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล) 
๓.๗ นางสาวปวีณา   หีมชูด ผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้ปฏิบัติงาน) 

  ๔. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย 
๔.๑ อธิการบดี   ประธานกรรมการ   
๔.๒ .......................................................................   กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๔.๓ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ  
๔.๔ .......................................................    กรรมการ (คณบดีจากสถาบันอ่ืน) 
๔.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกามาส  ปุรินทราภิบาล  กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์) 
๔.๖ นางสฤญธรณ์   หมัดหมัน   เลขานุการ (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล) 
๔.๗ นางสาวปวีณา   หีมชูด   ผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้ปฏิบัติงาน) 

  ๕. คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
๕.๑ อธิการบดี   ประธานกรรมการ   
๕.๒ .......................................................................   กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๕.๓ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ  
๕.๔ .......................................................   กรรมการ (คณบดีจากสถาบันอ่ืน) 
๕.๕ นางสาวปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์   กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์) 
๕.๖ นางสฤญธรณ์   หมัดหมัน   เลขานุการ (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล) 
๕.๗ นางสาวปวีณา   หีมชูด   ผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้ปฏิบัติงาน) 

 จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีและ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  23  ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป 
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  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย” และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 
๒๕๕๖      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งต่อที่ประชุม 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ  ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเสนอชื่อคณบดี ตาม

องค์ประกอบในข้อ (4) ได้แก่  คณบดีที่มาจากสถาบันอ่ืนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะที่มีการสรรหาคณบดี   ซึ่ง
เสนอชื่อโดยสภามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ  โดยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รวบรวมและ
นำเสนอรายชื่อคณบดีที่มาจากสถาบันอ่ืนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะและวิทยาลัย โดยให้ที่ประชุมฯ เลือก
รายชื่อคณบดีของสถาบันอ่ืน จำนวน 3 รายชื่อ เพ่ือมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการติดต่อ
ทาบทามเพ่ือเรียนเชิญเป็นกรรมการสรรหาตามลำดับต่อไป 

 ผลการดำเนินการ 
 1.  การแต่งตั้งกรรมการสรรหา ตามองค์ประกอบในข้อ 6(๒)  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัย ดังนี้ 

     1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
  ที่ประชุมฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์อลงกลด  แทนออมทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นกรรมการ 

     2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  ที่ประชุมฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
กรรมการ 

     3. คณะศิลปศาสตร์ 
   ที่ประชุมฯ แต่งตั้งนายสาธิต  พุทธชัยยงค์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็น

กรรมการ 
     4. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 ที่ประชุมฯ แต่งตั้งนายชยานนท์  กฤตยาเชวง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
กรรมการ 

    5. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
  ที่ประชุมฯ แต่งตั้งนายสลิล  โตทับเที่ยง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 

 2.  การเลือกกรรมการสรรหา ตามองค์ประกอบในข้อ 6(4)  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยให้ที่ประชุมฯ เลือกรายชื่อ จำนวน 3 รายชื่อ จาก
จำนวนรายชื่อที่เสนอ  ผลปรากฏดังนี้ 
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  1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
   จากจำนวนรายชื่อที่เสนอ  5 รายชื่อ ผลการเลือกของที่ประชุม ปรากฏดังนี้ 
   ลำดับที่ ๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยัน     ธัญกิจจานุกิจ 
     คณบดีคณะประมง   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 

   ลำดับที่ 2  รองศาสตราจารย์กรรณิการ์  สหกะโร 
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

   ลำดับที่ 3  ศาสตราจารย์พลกฤษณ ์    แสงวณิช 
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   จากจำนวนรายชื่อที่เสนอ  27 รายชื่อ ผลการเลือกของที่ประชุม ปรากฏดังนี้ 
   ลำดับที่ ๑  รองศาสตราจารย์จตุพร    แก้วอ่อน 
     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตพัทลุง) 

   ลำดับที่ 2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม   สุวรรณวร 
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

   ลำดับที่ 3  รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์ 
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  3.  คณะศิลปศาสตร์ 
   จากจำนวนรายชื่อที่เสนอ  16 รายชื่อ ผลการเลือกของที่ประชุม ปรากฏดังนี้ 
   ลำดับที่ ๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดา   จันทร์แย้ม 
     คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

   ลำดับที่ 2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย   แก้วหนูนวล 
   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

   ลำดับที่ 3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสพงศ์  ศรีพิจารณ์ 
   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ท่าพระจันทร์) 

  4.  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
   จากจำนวนรายชื่อที่เสนอ  8 รายชื่อ ผลการเลือกของที่ประชุม ปรากฏดังนี้ 
   ลำดับที่ ๑  รองศาสตราจารย์อนุวัตร   แจ้งชัด 
     คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   ลำดับที่ 2  รองศาสตราจารย์นภัสรพี   เหลืองสกุล 
   คณบดีคณะอุตสาหกรรมอาหาร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
     เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

   ลำดับที่ 3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวคนธ์  วัฒนจันทร์ 
   คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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 5.  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
   จากจำนวนรายชื่อที่เสนอ  11 รายชื่อ ผลการเลือกของที่ประชุม ปรากฏดังนี้ 
   ลำดับที่ ๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิษณ ุ  พรหมศิวะพัลลภ 
     คณบดีคณะการบริหารและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต) 

   ลำดับที่ 2  ดร.ศักดา  ขจรบุญ   
   คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
       (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 

   ลำดับที่ 3  ดร.ปิยธิดา  เพียรลุประสิทธิ์ 
   คณบดีสำนักวิชาการจัดการ     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติแต่งตั้งดังเสนอ โดยมอบฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาฯ  ดำเนินการติดต่อคณบดีในแต่ละมหาวิทยาลัยตามลำดับ และรับรองมติที่ประชุม 

7.8  พิจารณาแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

 ความเป็นมา 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒๑ -๑๔/๒๕๖๕ เมื่อ
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้มีมติอนุมัติการลาออกจากตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราย      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๒๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยพ้น
จากตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นั้น 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง           
ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณบดีใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่  ๑ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยอาศัย
ความตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๓๔ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งให้นำบทบัญญัติตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง มาใช้บังคับในการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
คณบดีโดยอนุโลม กล่าวคือ “ในกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรค
หนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี”    

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖6 
เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๐) มาตรา ๒๘ วรรคสอง และมาตรา ๓๔ วรรคห้า แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งบัญญัติว่า “(10) แต่งตั้งและถอดถอนรอง
อธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
มหาวิทยาลัย 

อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ
กรรมการสภาวิชาการ”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาภรณ์   
อรมุติ ให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖6 เป็นต้นไป 
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และรับรองมติที่ประชุม 

7.9  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ความเป็นมา 
 ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ครบวาระการดำรง
ตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.  2562 นั้น  
 ตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีว ิช ัย ว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 กำหนดให้ “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประกอบด้วย  

 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานกรรมการ 
 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน  เป็นกรรมการ 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน  เป็นกรรมการ  
ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ และอาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่ง

สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวนไม่เกิน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้” 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย 
ประกอบด้วยตำแหน่งและบุคคล ดังต่อไปนี้ 

๑. นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ     ประธานกรรมการ      
2. นายนิพนธ์  ภิญโญ      กรรมการ  
3. นายสาธิต  พุทธชัยยงค์      กรรมการ  
4. นางสาวจงจิตต์  หลีกภัย      กรรมการ  
5. นางเสาวณีย์  เกษตรสุนทร      กรรมการ  
6. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน    เลขานุการ 
7. นางปิยะวรรณ  ดำรงค์ชาติ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวจารุวรรณ  ปานประดิษฐ์      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  26 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป  
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 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย” และข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕62    

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด้วยตำแหน่งและบุคคล ดังเสนอ  และรับรองมติที่ประชุม 

7.10  พิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี พ.ศ. 
2566 

ความเป็นมา 
  ด้วยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำกำหนดการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยได้กำหนดประชุมในวันพฤหัสบดี สัปดาห์สุดท้าย
ของเดือน ดังกำหนดการต่อไปนี้ 

 

ครั้งที่ วันที่ เดือน พ.ศ. สถานที่ประชุม 
223-1/2566 26 มกราคม 2566 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ /ระบบการประชุมออนไลน์ 
224-2/2566 23 กุมภาพันธ์ 2566 มทร.ศรีวิชัย สงขลา /ระบบการประชุมออนไลน์ 
225-3/2566 30 มีนาคม 2566 มทร.ศรีวิชัย รัตภูมิ /ระบบการประชุมออนไลน์ 
226-4/2566 27 เมษายน 2566 มทร.ศรีวิชัย สงขลา /ระบบการประชุมออนไลน์  
227-5/2566 25 พฤษภาคม 2566 มทร.ศรีวิชัย ขนอม /ระบบการประชุมออนไลน์  
228-6/2566 29 มิถุนายน 2566 มทร.ศรีวิชัย สงขลา /ระบบการประชุมออนไลน์  
229-7/2566 27 กรกฎาคม 2566 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ ่/ระบบการประชุมออนไลน์ 
230-8/2566 31 สิงหาคม 2566 มทร.ศรีวิชัย สงขลา/ระบบการประชุมออนไลน์ 
231-9/2566 28 กันยายน 2566 มทร.ศรีวิชัย สงขลา /ระบบการประชุมออนไลน์ 
232-10/2566 26 ตุลาคม 2566 มทร.ศรีวิชัย ตรัง /ระบบการประชุมออนไลน์    
233-11/2566 30 พฤศจิกายน 2566 มทร.ศรีวิชัย สงขลา /ระบบการประชุมออนไลน์ 
234-12/2566 21 ธันวาคม 2566 มทร.ศรีวิชัย สงขลา /ระบบการประชุมออนไลน์ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   ในการนี ้ จึงเห ็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื ่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

กำหนดการประชุมดังกล่าวข้างต้น 
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  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งต่อที่ประชุม 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งที่ประชุมฯ เพ่ิมเติมว่า กำหนดการประชุมฯ ในเดือนมกราคม 
2566 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม เป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.11 ลับ 

ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่องอ่ืนๆ 
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนมกราคม 2566     
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้มี
การประชุมสัญจรไปยังวิทยาเขตตรัง เพ่ือเป็นการเยี่ยมชมพ้ืนที่วิทยาเขตตรัง  ตามเดิมที่กำหนดไว้ว่าจะสัญจรไปใน
เดือนธันวาคม 2565 นั้น แต่เนื่องจากในช่วงวันดังกล่าวเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพ้ืนที่ ซึ่ง
เป็นอุปสรรคในการเดินทางไปประชุม จึงได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นการประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom 
Cloud Meetings  แทน  ดังนั้น  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 223-1/2566  ในวันพฤหัสบดี ที่ 26  
มกราคม 2566  จากเดิมที่กำหนด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)   
จึงเสนอต่อที่ประชุมฯ เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุมสภามหาลัยฯ เป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  เพ่ือเป็นการไปเยี่ยมชมพ้ืนที่วิทยาเขตตรัง โดยในเดือนมกราคม 2566 มีกำหนดการดังนี้ 
 วันที่  25  มกราคม  2566  เยี่ยมชมพ้ืนที่และหน่วยงานวิทยาเขตตรัง 
 วันที่  26  มกราคม  2566  ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
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เลิกประชุมเวลา   ๑2.30 น. 

 
 
 

(นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

 

(นางดรุณี  ลีนิน) 
   รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น ) 
รองอธิการบดี 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒  

 

 


